

**LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **487** /LMHTXVN-TTTT
V/v Kỷ niệm Ngày Quốc tế
Hợp tác xã

Hà Nội, ngày **23** tháng 6 năm 2023

Kính gửi: - Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Vào thứ Bảy, ngày 01/7/2023, các Hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế Hợp tác xã (CoopsDay). Khẩu hiệu ngày Quốc tế Hợp tác xã năm nay, đó là “*Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững*”. Thông điệp này chỉ ra cách thức và cảm hứng làm việc thông qua các giá trị và những nguyên tắc của hợp tác xã, những giá trị và nguyên tắc đó đã và đang cùng đồng hành nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Với phạm vi hoạt động trên khắp thế giới và trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, các hợp tác xã góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường giữa các vùng và các ngành kinh tế. Bản chất của các hợp tác xã là bảo vệ các mối quan hệ cộng đồng, tăng cường nguồn lực địa phương, ủng hộ trách nhiệm xã hội và áp dụng các hoạt động kinh doanh bền vững và lâu dài.

Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) kêu gọi các thành viên hợp tác xã trên toàn thế giới quảng bá về mô hình sản xuất kinh doanh tập trung vào con người và hành tinh của chúng ta. Hợp tác xã chính là mô hình để có thể hiện thực hóa mục tiêu này và điều đó đã được chứng minh trong gần 200 năm qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ICA, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sao gửi toàn văn nội dung Thông điệp trên (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: vca.org.vn) và yêu cầu Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị trực thuộc:

1. Tổ chức, phối hợp tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú tới các cấp, ngành, cán bộ, thành viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, các tầng lớp nhân dân về nội dung Thông điệp trên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước cũng như vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động kỷ niệm cho phù hợp; có thể kết hợp tổ chức cùng các hoạt động

(hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng...).

3. Treo băng rôn và chỉ đạo các đơn vị thành viên treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung:

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HỢP TÁC XÃ - 01/7/2023
“HỢP TÁC XÃ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai có hiệu quả./t

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch LMHTXVN (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch LMHTXVN;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Cường



Chủ đề Ngày quốc tế HTX 2023: “Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững”

Các hợp tác xã thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc và biến các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thành hiện thực.

Vào ngày 01 tháng 7 tới đây, các hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2023. Thống nhất bằng khẩu hiệu “Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững”, vào ngày này, chúng ta sẽ cùng chỉ ra cách thức và cảm hứng làm việc thông qua các giá trị và những nguyên tắc của hợp tác xã, những giá trị và nguyên tắc đó đã và đang cùng đồng hành nhằm hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Vào tháng 9 năm 2023, cộng đồng quốc tế sẽ đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và tìm cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, đây là thời điểm thực sự quan trọng để chứng minh sự đóng góp của các hợp tác xã trong việc thúc đẩy việc đạt được các SDGs.

Là một trong những mạng lưới doanh nghiệp lâu đời nhất và lớn nhất thế giới, hợp tác xã là những doanh nghiệp đầu tiên trên toàn thế giới tán thành các mục tiêu phát triển bền vững và được công nhận là đối tác đạt được những mục tiêu này.

Là phương thức tự nhiên của quan hệ đối tác hợp tác và thịnh vượng cho tất cả mọi người, hợp tác xã góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường giữa các vùng và các ngành kinh tế. Bản chất của các hợp tác xã là bảo vệ các mối quan hệ cộng đồng, tăng cường nguồn lực địa phương, ủng hộ trách nhiệm xã hội và áp dụng các hoạt động kinh doanh bền vững và lâu dài.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA), Ariel Guarco, cho biết: “Vào thời điểm này, việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 đã đi được nửa chặng đường, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa và điều này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta tăng cường hợp tác hơn nữa. Các doanh nghiệp hợp tác xã, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ, phải tập trung vào con người và hành tinh của chúng ta. Hợp tác xã chính là mô hình để có thể hiện thực hóa mục tiêu này và điều đó đã được chứng minh trong gần 200 năm qua”.

Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) kêu gọi các đối tác trên toàn cầu kỷ niệm Ngày quốc tế Hợp tác xã và cho thế giới thấy những gì có thể đạt được thông qua sức mạnh của sự hợp tác.

Giới thiệu về Ngày quốc tế Hợp tác xã

Ngày quốc tế Hợp tác xã được tổ chức kỷ niệm hàng năm vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Bảy trên phạm vi toàn thế giới trong hơn một thế kỷ qua và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) vào năm 1995.

Mục đích của việc kỷ niệm Ngày quốc tế Hợp tác xã hàng năm (#CoopsDay) nhằm nâng cao nhận thức về hợp tác xã. Sự kiện này nhấn mạnh những đóng góp của khu vực hợp tác xã trong việc giải quyết các vấn đề lớn do Liên hợp quốc nêu ra cũng như tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác giữa khu vực hợp tác xã quốc tế và các chủ thể khác. Từ năm 1995, ICA và Liên Hợp Quốc, thông qua Ủy ban Xúc tiến và Phát triển Hợp tác xã (COPAC), đã cùng nhau đặt ra chủ đề cho lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Hợp tác xã hàng năm.

Chủ đề của năm nay là “Hợp tác xã: đối tác thúc đẩy phát triển bền vững” và lễ kỷ niệm sẽ đánh dấu Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 29 được Liên Hợp Quốc công nhận và là Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 101 của ICA.

Thông qua #CoopsDay, các nhà hoạch định chính sách địa phương, quốc gia và quốc tế, các tổ chức xã hội và công chúng nói chung có thể tìm hiểu về sự đóng góp của các hợp tác xã cho một tương lai công bằng và bền vững cho tất cả mọi người. 